

KẾ HOẠCH

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, Chỉ số Papi, Chỉ số Sipas năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; căn cứ Công văn số 651/UBND-NCKSTTHC ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch số 2992/KHUBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Xác định các tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được UBND tỉnh công bố thuộc trách nhiệm của Sở trong những năm qua, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp; phân công rõ trách nhiệm của từng phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc cải thiện điểm số, thứ hạng những tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số Par Index, Chỉ số PaPi, Chỉ số Sipas hàng năm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

2. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 22/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XIV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 -2025 và Kế hoạch của UBND tỉnh¹ về đề ra các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số PaPi, Chỉ số Sipas.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính đã được đề ra tại Quyết định số 4890/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 06/KH-STTTT ngày 24/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông.

II. Yêu cầu

- Lãnh đạo Sở chỉ đạo tham mưu triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến; chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, lỗi phát sinh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử; hoàn thành triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid19 theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh, chỉ đạo quyết liệt việc tham mưu triển khai và đôn đốc theo Kế hoạch 2992/KH-UBND của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 1825/SNV-CCHC ngày 14/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện các mô hình thí điểm và đề xuất quy trình chi tiết thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của ngành. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 15 của tháng) tổng hợp, báo cáo tiến độ về UBND tỉnh.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIẾN CÁC CHỈ SỐ PAR INDEX, PAPI, SIPAS

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này; các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện cụ thể gắn với các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu cụ thể để nâng cao điểm số các Chỉ số Par Index, PaPi, SiPas hàng năm của tỉnh thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của Sở.

2. Trưởng các phòng, thủ trưởng đơn vị phải chú trọng chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho công chức, viên chức nhất là các nhiệm vụ khắc phục những hạn chế các tiêu chí của các Chỉ số Par Index, PaPi, Sipas.

3. Phát động, tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác CCHC thuộc chức năng, phạm vi quản lý của các phòng, đơn vị; phấn đấu Sở phải có ít nhất 01 sáng kiến hoặc giải pháp mới về CCHC áp dụng triển khai có hiệu quả trong Sở.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2022

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này là nhiệm vụ trọng tâm, phải tập trung chỉ đạo thường xuyên, thật sự quyết liệt và gắn chặt với nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu tại Sở.

2. Lãnh đạo Sở phụ trách theo dõi cải cách hành chính của Sở trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đồng thời các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này là cơ sở để Sở xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân có liên quan.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chỉ số Par Index, Sipas, PaPi là một chỉ tiêu để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị được giao thực hiện trong năm 2022. Không xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với phòng, đơn vị và các cá nhân có liên quan khi Sở hoàn thành dưới 90% các nhiệm vụ CCHC được UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao theo Kế hoạch này.

4. Giao Văn phòng Sở tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch đến toàn công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, Chỉ số Papi, Chỉ số Sipas năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

5. Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở căn cứ các nhiệm vụ nêu trên có trách nhiệm triển khai thực hiện nhằm nâng cao chỉ số Par Index, Chỉ số Papi, Chỉ số Sipas năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, kiến nghị, các phòng, đơn vị thuộc Sở gửi Văn bản về Sở (*thông qua Văn phòng Sở*) để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở gửi Sở Nội vụ để xem xét.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch số 2992/KHUBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP (A).

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Tuấn

PHỤ LỤC

Phân công thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 2992/KHUBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-STTTT ngày 11/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT	Nội dung nhiệm vụ	Phòng, đơn vị chủ trì thực hiện	Phòng, đơn vị theo dõi, phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong đó, chú ý rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng, công chức, viên chức để khắc phục các hạn chế và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022 thuộc trách nhiệm của Sở	Văn phòng Sở	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở	Trước 15/3/2022	
2	Tổ chức quán triệt lại nội dung Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; trong đó chú trọng quán triệt sâu, kỹ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của ngành, địa phương mình được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong tham mưu triển khai thực hiện	Văn phòng Sở	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở	Trước 15/3/2022	

STT	Nội dung nhiệm vụ	Phòng, đơn vị chủ trì thực hiện	Phòng, đơn vị theo dõi, phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
3	Mẫu hóa quy trình, các bước công việc, thời gian, các chủ thể chính tham gia thực hiện thành sơ đồ các bước thực hiện và công khai để tổ chức biết, thực hiện.	Các phòng có tham gia giải quyết TTHC	Văn phòng Sở	Quý I/2022	
4	Cập nhật, đưa quy trình thủ tục hành chính nội bộ, quy trình điện tử gắn với việc rà soát cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ, chi phí tuân thủ và quy định rõ trách nhiệm, thời gian trong công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân... trong giải quyết TTHC. Mẫu hóa quy trình, các bước công việc thành sơ đồ thực hiện.	Văn phòng Sở	Các phòng có tham gia giải quyết TTHC	Quý II/2022	Thường xuyên kiểm tra, xử lý trách nhiệm các đơn vị không nghiêm túc sử dụng phần mềm liên thông điện tử
5	Xây dựng Kế hoạch tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở và trong phạm vi ngành quản lý.	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT&TT	Tháng 3/2022	
6	Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phần B, Mục IV, Điểm 1; Mục C, Phần I, Điểm 2 và Phụ lục II của Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh; Công văn số	Phòng BCVT&CNTT	Các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT&TT	Theo Kế hoạch của UBND tỉnh	

STT	Nội dung nhiệm vụ	Phòng, đơn vị chủ trì thực hiện	Phòng, đơn vị theo dõi, phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
	651/UBND-NCKSTTHC ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh				
7	Tổ chức hội thi để nâng cao hiệu quả, tăng suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh	Phòng TT-BC-XB	Các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT&TT	Theo Kế hoạch của UBND tỉnh	
8	Định kỳ hàng tháng chủ trì kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho tập thể, cá nhân và chịu trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực về kết quả, số liệu. Không xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với tổ chức, người đứng đầu và các cá nhân liên quan khi hoàn thành dưới 90% khối lượng từng nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch đề ra.	Văn phòng Sở	Các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT&TT	Trước ngày 15 hàng tháng	